



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เปิดเวทีขับเคลื่อนอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดงาน "มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557" ขึ้น ณ อิมแพคฟอรัม อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สกอ. โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

รศ.ดร.สุমনtha พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการบรรยายพิเศษ "กอก.กับการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย" ว่าแนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษามี 8 ด้าน ได้แก่ 1.การลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ กกอ.ได้จัดทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา 3 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก เน้นส่งเสริมงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องชาญ, โครงการพัฒนาอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ได้แก่ ม.ราชภัฏ ราชชมงคล และอีก 3 แห่งที่เกิดใหม่ คือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ม.นาฏราช ราชนครินทร์ ม.นครพนม โดยมีเงื่อนไขว่ามหาวิทยาลัยเกิดใหม่เหล่านี้จะต้องโฟกัสว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องใดในสายของตนเองโดย



เน้นปริญญาตรีเป็นหลัก และ โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก จะเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนานคนเป็นเรื่องหลัก

2.การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่จะเอื้อต่อหลักสูตรในสายปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะในอุดมศึกษากลุ่มใหม่ในเรื่องสัดส่วนการปฏิบัติ และให้อาจารย์ที่อยู่ในสายปฏิบัติมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน รวมถึงความร่วมมือที่ต้องเข้มขึ้นและไปไกลกว่าสหกิจศึกษา 3.การประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากจะใช้หลักเกณฑ์เดิมแล้ว มหาวิทยาลัยยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้ใหม่ๆ มาแทนเป็นเกณฑ์ หรือใช้เกณฑ์การรับรองจากสถาบันต่างชาติ หรือจากสภาวิชาชีพ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าอันดับ 500 หรือ 200 ในส่วนของสาขาวิชา 4.การใช้ พ.ร.บ.อุดมศึกษา ส่งเสริมมหาวิทยาลัยที่ทำได้ดีและทำได้จริง และลงโทษมหาวิทยาลัยที่ออกนอกกรอบนอกทาง ซึ่งขณะนี้มียุ่จำนวนมากที่สุดที่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน เช่น ไร่ไม่ไถนจ่ายครบจบแน่ 5.การติดตามตรวจสอบ ที่ดำเนินการไปแล้วคือการจัดการศึกษานอกที่ตั้งขณะนี้หลักสูตรที่เิดนอนอกที่ตั้ง 420 หลักสูตร มีเพียง 98 หลักสูตรเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ 6.การส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทั้ง 9 เครือข่ายซึ่งค่อนข้างทำได้โดยเฉพาะสายแพทย์ พยาบาล 7. การกระจายโอกาสการศึกษา ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่รับทุกคน แต่ต้องให้ออกาสกับทุกคน 8. การพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ขณะนี้มิมหาวิทยาลัยเปิดรับตรงจำนวนมาก ทำให้นักเรียนต้องวิ่งรอกสอบซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการสอบ หรือสมัคร ต่อไปจะต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระการสอบเข้า และการจัดสอบต้องไม่กระทบกับการเรียนด้วย เช่น จัดสอบในช่วงปิดเทอม ส่วนกระบวนการจัดสอบ ต่อไปไม่จำเป็นต้องเป็น สทศ. มหาวิทยาลัยอาจจะจัดสอบเองได้ เช่น ด้านภาษาขณะนี้มีสถาบันทดสอบของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร บรรยายในหัวข้อ

"ความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก"กล่าวว่า การก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจะต้องสร้างคุณภาพมาตรฐานและความเป็นเลิศให้เกิดขึ้นก่อน แต่ต้องเป็นความเป็นเลิศที่คนไทยสัมผัสได้ ซึ่งมี 3 ปัจจัย คือมีคณาจารย์ที่มากพอทั้งอาจารย์และนักศึกษามีระบบบริหารจัดการอรรมาภิบาลที่ดี และมีทรัพยากรที่เพียงพอ โดยมี 3 แนวทางคือ การยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย เช่นยกสถาบันที่มีอยู่แล้วให้เก่งขึ้นหลอมรวมสถาบันที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน และสร้างใหม่ แนวทางที่สองคือ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย แนวทางที่สาม สร้างความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศที่ไม่ใช่เป็นเลิศด้านเทคนิค แต่เป็นเลิศในเชิงพื้นที่ที่คนไทยสัมผัสได้และได้ประโยชน์ "ขณะนี้ชื่อเสียงของอุดมศึกษาของเราเมื่อเทียบกับของโลก เรายังห่างเขาเป็น 10 เท่า ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย จากตัวเลขปี 56 เรายังมีคนต่างชาติที่มาเรียนในประเทศไทย 1 หมื่น 5-2 แสนคนเท่านั้น ซึ่งน้อยมาก และคนที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่ม GMS ดังนั้นการจะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้เราจะต้องสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเราให้ได้ก่อน" ดร.กฤษณพงศ์ กล่าว